



ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑๙๓

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ ๕๕๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการ ของกรมทางหลวงชนบท

เรียน นายอำเภอทุกแห่ง, นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๙๘ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมทางหลวงชนบท ได้มีหนังสือแจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้รับรองผลการทดสอบหาคุณสมบัติของตัวอย่างวัสดุสำหรับโครงการศึกษาพารามิเตอร์อิทธิพลของน้ำยาโพลีเมอร์ต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ เพื่อกำหนดสูตรน้ำยาโพลีเมอร์สำหรับใช้ปรับปรุงคุณภาพดินซีเมนต์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ตรวจสอบเอกสารผลการทดสอบดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอได้แนบเอกสารผลการทดสอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ไม่ได้อนุญาตหรือมีส่วนรับรู้ รู้เห็น ให้นำเอกสารราชการและผลการทดสอบดังกล่าวไปใช้อ้างอิง ทำให้หน่วยงานราชการอื่นเข้าใจผิดในเรื่องมาตรฐานต่างๆ การกระทำดังกล่าวถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงและกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการแจ้งความไว้หลักฐานต่อสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลางแล้ว ดังนั้น เพื่อมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจคลาดเคลื่อน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก จึงขอให้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จึงขอแจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๒
โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๗
ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทิพัฒน์ หมั่นกัน

คทว ๖๖

๖๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ 4187
วันที่ 9 พ.ย. 2563
เวลา

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๗๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการ ของกรมทางหลวงชนบท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมทางหลวงชนบท ที่ คค ๐๗๐๑.๕/๑๐๙๑๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้มีหนังสือแจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้รับรองผลการทดสอบหาคุณสมบัติของตัวอย่างวัสดุสำหรับโครงการศึกษาพารามิเตอร์อิทธิพลของน้ำยาโพลีเมอร์ ต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ เพื่อกำหนดสูตรน้ำยาโพลีเมอร์ สำหรับใช้ปรับปรุงคุณภาพดินซีเมนต์ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ตรวจสอบเอกสารผลการทดสอบดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ ได้แนบเอกสารผลการทดสอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ โดยที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ไม่ได้อนุญาต หรือมีส่วนรับรู้ รู้เห็น ให้นำเอกสารราชการ และผลการทดสอบดังกล่าวไปใช้อ้างอิง ทำให้หน่วยงานราชการอื่นเข้าใจผิดในเรื่องมาตรฐานต่างๆ การกระทำดังกล่าว ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงและกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลางแล้ว ดังนั้น เพื่อมิให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจคลาดเคลื่อน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งเพื่อมิให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดจากการสำคัญผิดในเอกสารเกี่ยวกับการรับรองผลการทดสอบหาคุณสมบัติของตัวอย่างวัสดุแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแจ้งกรณี ที่หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการของกรมทางหลวงชนบทมายังจังหวัด เพื่อแจ้งให้อำเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติธร ยัมละมัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

ผู้ประสานงาน : นายศุภสิทธิ์ ศรีเด็ยว ๐๖ ๔๐๑๕ ๔๔๒๘